

Khám tinh hoàn có thể phát hiện những bệnh lý gì? ntlc

thăm khám tinh hoàn giúp bạn biết được tinh hoàn thông thường hoặc khác thường, thay đổi thế nào. Những thay đổi ở tinh hoàn có thể là dấu hiệu của một tình hình lành đặc tính thường gặp, chẳng hạn thí dụ nhiễm trùng hay cục nang, hay 1 tình hình ác đặc tính ít thường gặp hơn, chẳng hạn như là ung thư tinh hoàn.

vì sao cần phải khám tinh hoàn?

Hai tinh hoàn là 1 phần của hệ bộ phận sinh dục nam giới, tọa lạc tại bìu là túi ở dưới hai bên "cậu nhỏ". Tinh hoàn tạo ra tinh binh cùng với nội tiết tố cánh mày râu testosterone. Từng tinh hoàn có kích thước cũng như hình dạng bằng 1 quả trứng bé. Tại phía dưới mỗi tinh hoàn thì có một ống cuộn gọi là mào tinh hoàn Để lưu trữ tinh trùng.

thăm khám tinh hoàn là 1 cuộc kiểm tra thể chất gần như về vùng chậu và bộ phận sinh dục của người bệnh bạn nam, gồm có "cậu nhỏ", bìu cũng như tinh hoàn. Việc khám có thể được đáp ứng vì chuyên gia hay tự thăm khám Để nhận biết sớm những không bình thường phía trên tinh hoàn.

Cấu trúc tinh hoàn

các bệnh có thể tự nhận biết thông qua thăm khám tinh hoàn

từng tinh hoàn thông thường cảm thấy chắc chắn song không cứng thời điểm chạm nắn bằng tay với bề mặt siêu mịn, không nốt hay hòn viêm nào tạo thành. Mào tinh hoàn có thể được cảm nhận ở mặt ở trên và mặt sau của từng tinh hoàn mang cảm giác là một cấu trúc hình ống và xóp. Một tinh hoàn (thường là bên trái) có thể rẻ hơn bên kia một chút hoặc lớn hơn tinh hoàn kia một chút, quá trình không giống này hay là bình thường. Trong lúc khám và sờ nắn hay sẽ không gây nên bất kỳ đau đớn hoặc khó chịu nào.

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?phong-kham-da-khoa-ha-noi-6789.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?phong-kham-nam-khoa-ha-noi-6789.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi-6789.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1864/?kham-chua-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/1899/?tu-van-phu-khoa.html>

Bạn có thể tự nhận biết sự không bình thường của tinh hoàn thông qua những biểu hiện sau:

Một hay cả hai tinh hoàn không chạm thấy được: ví như bạn không thể cảm thấy được hai tinh hoàn lúc tự thăm khám, hãy gọi điện sở hữu bác sỹ vì bạn có thể liệu có tinh hoàn ẩn. Ví như cha mẹ không thể cảm thấy được cả hai tinh hoàn trong bìu của nhỏ, hãy nói chuyện sở hữu chuyên gia Nhằm họ xét nghiệm lại.

- một đàng ngoằn ngoèo có khả năng sờ thấy trên kia hoặc phía sau tinh hoàn là triệu chứng của 1 mao mạch bị xoắn ở bìu, được gọi là giãn mạch máu thừng tinh.
- đau đớn đột ngột hay sưng ở bìu cảm giác Chi tiết lúc khám luôn Khám phá 1 hiện tượng nhiễm

sỏi hoặc lạ thường nào không. Lắp lại giúp tinh hoàn bên còn lại.

- tiếp xúc nắn mào tinh hoàn, tọa lạc tại mặt sau của tinh hoàn (thường chỉ có thể tiếp xúc nắn được phần mới đầu của mào tinh hoàn)
- sờ nắn ống dẫn tinh bằng bí quyết nhẹ nhàng kéo tinh hoàn xuống và đặt ngón tay trở và ngón chiếc đến cổ bìu.

bình thường sẽ thăm khám, tiếp xúc nắn tinh hoàn thông thường trước lâu dần thực hiện thăm khám tại tinh hoàn lạ thường.

Quá trình thăm khám tinh hoàn bao gồm khám tổng quát cùng với chạm nắn tinh hoàn

thế thì, khám tinh hoàn hầu như được tuân theo tại những người bệnh đàn ông có bệnh lý về tinh hoàn thí dụ cảm giác đau, sưng, liệu có khối hòn hay chỉ định tự thăm khám tại nhà Để phát hiện kịp thời những không bình thường nếu thì có.